

ประวัติและผลงาน



นายชาติรี ม่วงสว่าง
ศึกษานิเทศก์ ๑๕

ประวัติการศึกษา

๒๕๓๑	การศึกษาศาสตรบัณฑิต (กศ.บ.) เทคโนโลยีการศึกษา	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางเขน
๒๕๓๗	การศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (กศ.ม.) การศึกษาผู้ใหญ่	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
๒๕๔๗	ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) การบริหารการศึกษา	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
๒๕๕๑	ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) รัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
๒๕๕๕	รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) การบริหารทรัพยากรมนุษย์	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

ประวัติการอบรม

๒๕๓๘	หลักสูตรผู้บริหารศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ	สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา
๒๕๔๓	หลักสูตรการวางแผนกลยุทธ์ ในสถานศึกษาสำหรับ ผู้บริหารศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ รุ่นที่ ๑	กรมการศึกษานอกโรงเรียน
๒๕๔๕	หลักสูตรการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ รุ่นที่ ๑	กรมการศึกษานอกโรงเรียน
๒๕๔๕	หลักสูตรการพัฒนาระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน	กรมการศึกษานอกโรงเรียน
๒๕๔๗	หลักสูตรการบริหารงานการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่	กรมการศึกษานอกโรงเรียน
๒๕๕๑	หลักสูตรการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้บริหาร สถานศึกษา รุ่นที่ ๒	สถาบันพัฒนาครุฑณาจารย์และ บุคลากรทางการศึกษา จังหวัด นครปฐม
๒๕๕๑	หลักสูตรแนวทางการทำวิจัยปฏิบัติการในการจัดการเรียน การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม	ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด อุบลราชธานี
๒๕๕๒	หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะนักบริหารระดับสูง กศน. (นบส.กศน. รุ่นที่ ๑)	สถาบันการศึกษาและพัฒนา ต่อเนื่องสิรินธร

๒๕๕๓	หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัด	สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม
๒๕๕๘	หลักสูตรนักรับบริหารระดับสูง (ก.พ. รุ่นที่ ๗๙)	สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ประวัติการรับราชการ

๒๕๓๒	อาจารย์ ๑ ศูนย์การศึกษาภายนอกโรงเรียนจังหวัดศรีสะเกษ	ระยะเวลา ๕ ปี
๒๕๓๗	หัวหน้าศูนย์บริการการศึกษาภายนอกโรงเรียนอำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด	ระยะเวลา ๑ ปี
๒๕๓๘	หัวหน้าศูนย์บริการการศึกษาภายนอกโรงเรียนอำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี	ระยะเวลา ๒ ปี
๒๕๔๐	ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา นอกโรงเรียนอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู	ระยะเวลา ๘ ปี
๒๕๔๘	ผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์การศึกษาภายนอกโรงเรียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู	ระยะเวลา ๔ ปี
๒๕๕๒	รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา - ตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา	ระยะเวลา ๖ เดือน
๒๕๕๓	รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี	ระยะเวลา ๑ ปี ๖ เดือน
๒๕๕๕	รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร	ระยะเวลา ๖ เดือน
๒๕๕๖	รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู	ระยะเวลา ๔ ปี
๒๕๖๐	ศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย	ระยะเวลา ๓ ปี ๔ เดือน
๒๕๖๒	ศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี	ระยะเวลา ๑๐ เดือน
๒๕๖๓	รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๑	ระยะเวลา ๔ เดือน
๒๕๖๔	ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕	๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ – ปัจจุบัน

งานที่ได้รับมอบหมาย

<p>วิทยากรฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ขั้นสูง</p> <p>กรรมการจัดทำต้นฉบับหนังสือจดหมายเหตุเฉพาะเรื่อง : งานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดหนองบัวลำภู</p> <p>กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจขั้นปฏิบัติการและประเมินผล ประจำสำนักงานลูกเสือจังหวัดหนองบัวลำภู</p>

คณะทำงานด้านข่าวกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จังหวัดหนองบัวลำภู

วิทยาการระดับจังหวัด (ครู ก) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ

ที่ปรึกษาในคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดหนองคาย

คณะทำงานจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี ๒๕๕๙ จังหวัดหนองบัวลำภู

คณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมอาชีวศึกษา ภาค ๗

คณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สายมัธยมศึกษา

คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล จังหวัดหนองบัวลำภู

คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดอกไม้ ๖๕ ล้าน บานสะพรั่ง

คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพิ่มเติม

คณะทำงานคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙

คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่งผู้บริหาร เพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งระดับสูง

คณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษาของเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู

คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

คณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดหนองบัวลำภู

คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จังหวัดหนองบัวลำภู

คณะกรรมการดำเนินการแสดงถึงความสมัครใจให้ถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑

คณะกรรมการสรรหากรรมการ กศจ. ที่เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะกรรมการคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๖๐

คณะกรรมการคัดเลือกเยาวชนคนเก่งฯ โครงการเยาวชนคนเก่งในโครงการด้วยรักและห่วงใยในพระราชูปถัมภ์

คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา ที่จัดและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยดีเด่นระดับกลุ่ม “ภูธานี” ประจำปี ๒๕๕๙

คณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดหนองบัวลำภู

คณะอนุกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดอุดรธานี (ด้านส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา) พ.ศ. ๒๕๖๒

คณะอนุกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดอุดรธานี (ด้านสหวิชาชีพ) พ.ศ.๒๕๖๒

คณะอนุกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดอุดรธานี (ด้านนโยบายและแผน) พ.ศ.๒๕๖๒

คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่พึงได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ จังหวัดอุดรธานี ประจำปี ๒๕๖๓

คณะทำงานด้านข่าวกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จังหวัดอุดรธานี

ผลงานทางวิชาการ

๑. เป็นผู้ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับพื้นที่จังหวัดหนองคาย มีกิจกรรมที่สำคัญอันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาเด็ก และเยาวชน และประชาชนในจังหวัดหนองคาย ให้มีคุณภาพชีวิตตามวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
๒. เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาของจังหวัดอุดรธานี นำสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานทางการศึกษา
๓. เป็นผู้อำนวยการขับเคลื่อนโครงการเครือข่ายพันธมิตรเพื่อการศึกษาและมืงานทำ หลักสูตรการเรียนรูู้ Business for Yong Program (BYP)
๔. เป็นผู้แนะนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี มาปรับใช้ในการบริหารจัดการศึกษาในประเด็นเป็นพลเมืองดี

